

รายงานการประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๑ (มติย่อ)

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๑

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายยงศักดิ์ เขาวนัฏมิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๑ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑ ได้กล่าวขออนุญาตประธานฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและ เป็นผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการและอำนวยความสะดวกต่อที่ประชุม จำนวน ๘ ราย

นายวันชัย วงศิลป์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๑ ได้อนุญาตให้ ผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างเป็นปกติ และได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๑ ได้เสนอรายงาน การประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ต่อที่ประชุมเพื่อให้การรับรอง

มติ อ.ก.ค.ศ.ฯ มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมตามข้อเสนอแนะของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และมีมติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องที่ ๔.๑ เรื่อง ขอบความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๑

เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและ พัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวศุภรัตน์ พรหมทอง ตำแหน่งครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ (ชุมชนบ้านคีรีวง)

เรื่องที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติสรรหาใช้ตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อใช้ในการรับสมัครประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

๑. อนุมัตินำตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อใช้ในการรับสมัครประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑ ๘ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒. อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ มีอำนาจในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ทุกขั้นตอน โดยการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประกาศการรับสมัครประเมินบุคคลฯ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ

๓. เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ดำเนินการเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ทราบ

เรื่องที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

เห็นชอบให้ ก.ค.ศ. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย สำหรับข้าราชการครู ที่มีคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๙/๒๕๖๔ จำนวน ๒ ราย โดยดำเนินการผ่านระบบ DPA ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

วาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

๑. อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน และด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะระบบ DPA จำนวน ๒ ราย โดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ฯ ทั้ง ๒ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานศึกษา	สาขา	วันที่ยื่นคำขอในระบบ DPA
๑	นายภูริทัต หัตถประดิษฐ์	ครู	วัดศิริกันทร	ดนตรี	๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒	นางฉัตรสุดา สาเหล็ก	ครู	วัดโพธิ์เสด็จ	คณิตศาสตร์	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ ราย โดยผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่สถานศึกษานำข้อมูลค่าขอพร้อมทั้งหลักฐาน ครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA

เรื่องที่ ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นนครศรีธรรมราช เขต ๑

เห็นชอบให้ ก.ค.ศ. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย สำหรับข้าราชการครู ที่มีคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๙/๒๕๖๔ จำนวน ๒ ราย โดยดำเนินการผ่านระบบ DPA ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

เรื่องที่ ๔.๖ เรื่อง การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗)

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นนครศรีธรรมราช เขต ๑

เห็นชอบการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

๑) กลุ่มที่ ๑ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน จัดสรรให้อัตรา ร้อยละ ๒.๙๘ ของจำนวนและอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ และกันไว้ ร้อยละ ๐.๐๒ เพื่อบริหารจัดการในภาพรวม

๒) กลุ่มที่ ๒ รอง ผอ.สพท. ศึกษาพิเศษ และผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดสรรให้อัตรา ร้อยละ ๓% ของจำนวนและอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗

๓) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ และ คศ.๕ จัดสรรให้อัตรา ร้อยละ ๓% ของจำนวนและอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่องที่ ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติให้ออนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นนครศรีธรรมราช เขต ๑

อนุมัติให้ออนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดสระเพลง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นนครศรีธรรมราช เขต ๑ นางสาวพรรณชนัน ตันตยาภิรมย์ ไปดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล สังกัดโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่องที่ ๔.๘ เรื่อง การพิจารณารายงานการดำเนินการสอบสวนทางวินัยไม่ร้ายแรง (ลับ)

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

- ลับ -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๕.๑ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ได้เสนอวาระการประชุม
ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗
เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ วาระ

จากรายงานผลการดำเนินการในข้อที่ ๑๔ เรื่อง ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) จากบัญชีสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะนี้ มีผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ได้มารายงานตัวที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการส่งบรรจุแต่งตั้งฯ
เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

เรื่องที่ ๖.๑ เรื่อง การอบรมหลักสูตร e-Learning “หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่”

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ได้ฝากให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่
ได้เข้าไปดำเนินการอบรมตามขั้นตอนในหลักสูตร e-Learning “หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่”
ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งระบบจะเปิดให้เข้าไปอบรม ๑ ปี ถ้าภายใน ๑ ปี ไม่ได้เข้าไปอบรมเลยจะทำให้ขาดคุณสมบัติ
และไม่สามารถบรรจุได้ ดังนั้นถ้ามีการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในระบบ ก็ขอให้เข้าไปอบรมให้ครบทุกกระบวนการ

ที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๖.๒ เรื่อง กำหนดการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ที่ประชุมได้มีมติกำหนดการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เดือนกันยายน ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

ที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.
